

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ ๑๓ (AIPA Fact-Finding Committee on Drug Menace : AIFOCOM) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) และผู้แทนจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD) เข้าร่วมการประชุม

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย

๑. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นางกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD)

การประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓ มีวาระสำคัญ ดังนี้

การนำเสนอรายงานการดำเนินการประจำปีด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิก AIPA และองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) และผู้แทนจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด (ASOD) ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน การบังคับใช้กฎหมาย การให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การบำบัดรักษา รวมทั้งบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาเสพติด ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก



นางกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ และ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย หัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำเสนอการดำเนินการของฝ่ายไทย โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ การแก้ไขปัญหาเสพติดแนวทางใหม่ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” และการสนับสนุนแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเลือก เช่น โครงการหลวงตามพระราชดำริ และการผ่านพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

ที่ประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓ ยังได้ผ่านความเห็นชอบในการยกร่างข้อมติ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

๑) ร่างข้อมติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการประชุม AIFOCOM ไปสู่คณะมนตรีที่ปรึกษาของ AIPA ว่าด้วยยาเสพติดอันตราย และการเสริมสร้างบทบาทและหน้าที่ของการประชุม เพื่อเป็นเครื่องมือฝ่ายนิติบัญญัติในการต่อสู้กับยาเสพติดอันตราย ซึ่งเป็นความเห็นร่วมกันของประเทศสมาชิก AIPA ในการผลักดันให้การทำงานด้านยาเสพติดของ AIPA มีประสิทธิภาพและหวังผลให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

๒) ร่างข้อมติว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยเสถียร โดยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่ปลอดภัยเสถียร



คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติลงนามในรายงานการประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓

ทั้งนี้ ร่างข้อมติทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พิจารณาและให้การรับรองอีกครั้ง

คณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ เมืองตากาไต ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับฟังการรายงานสรุปจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงาน และการให้กำลังใจผู้เข้ารับการรักษา

ทั้งนี้ รัฐสภาสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIFOCOM ครั้งต่อไป ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑